

คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จ (1)

นำเสนอเมื่อ : 30 ก.ย. 2557

คอลัมน์ Education Ideas โดย ดร.เนตรปรีญา มุสิกไชย - เขียน ชุมไชโย บริษัท อินสปายริง วิสดอม จำกัด

ครั้งที่แล้ว ครูเคยเขียนค้างไว้ถึงเรื่องทำอะไรจึงจะทำให้คนเรามีลูกบ้า(Passion) และลูกอึด (Perseverance) ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในการดำเนินชีวิต และการทำงานของคนเรานั้น แตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล และปัจจัยหลาย ๆ อย่างรอบตัว แต่ก่อนจะตอบว่าเราต้องทำอะไร เพื่อจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าคนที่ประสบความสำเร็จ เขามีคุณลักษณะอย่างไรกันบ้าง

คุณสมบัติ เด่นสุดของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ คือความกล้า หรือการที่ไม่กลัวความล้มเหลว และ ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นคุณลักษณะที่คนไทยเราขาดมากที่สุด

ทั้งนี้ เนื่องจากวิถีการอุปถัมภ์เลี้ยงดู และความคาดหวังของผู้คนที่ติดต่อผู้อื่นในสังคมไทย จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้า และกลัวความล้มเหลว ความไม่กล้าหรือการกลัวความล้มเหลวเหล่านี้ ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวล กลัวคนอื่นจะตำหนิติเตียนกลัวทำได้ไม่ดี กลัวเสียหายเพราะกลัวจะดูตลกกว่าคนอื่น ฯลฯ

พอเราเริ่มรู้สึกกลัว ความล้มเหลว อาการที่ปรากฏชัดเจนที่สุด คือ เรามักจะเกิด Mental Block หรืออาการสมองตื้อคิดอะไรไม่ออก ไม่รับรู้ หรือเขาจะอะไรยากเช่น ในตัวลูกน้องที่มีความกลัว เมื่อถูกหัวหน้าตำหนิ หรือประเมินผลงาน จะเกิดอาการ คะ/ครับ ไวกอน

แต่จะไม่เข้าไปกับสิ่งที่หัวหน้าสื่อ ถามอะไรก็ตอบเออ ๆ ไม่ตรงคำถาม หรือคนที่ชอบความแมนยำถูกต้อง ก็จะใช้การหาคำตอบมาตอบ ก็เป็นอีกตัวอย่างของคนที่มีความกลัวความล้มเหลว

ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงต้องพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อที่คนอื่นจะมาว่าตนเองไม่ได้ และข้อเสียของคนกลุ่มนี้คือ งานจะล่าช้า เพราะไม่เพียบพร้อมตั้งใจหวัง เลยใช้เวลาไปกับการตรวจแล้วตรวจอีก แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือการที่ไม่กล้าที่จะลงมือทำสิ่งนั้น ๆ ด้วยตนเอง

ความกลัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา และทำความเข้าใจ เพราะความกลัวเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ ลองจินตนาการดูว่าหากมนุษย์ไม่มีความกลัวอะไรเลย ป่านนี้คงวิงวอนสูญพันธุ์กันไปตั้งแตยุคก่อน ๆ แล้วแต่ทำไมความกลัวที่ติดตัวมนุษย์เรา ในแต่ละคนจึงมีระดับความกลัวที่ต่างกัน คำตอบคือการเลี้ยงดู และประสบการณ์ชีวิต

ที่มา [ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#) 27 ก.ย. 2557

เรื่องที่เกี่ยวข้อง



[คุณสมบัติของ คนที่ประสบความสำเร็จ \(จบ\)](#)